



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๓๕๖/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๑
(MCH board Health region ๑)

ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๐ ปี ดังนั้นจึงมุ่งเน้นกระบวนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กระดับเขต(MCH board Health region ๑) ได้แก่ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบการส่งต่อและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาแม่และเด็ก ตลอดจนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

๑	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑				ที่ปรึกษา
๒	สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ ๑				ที่ปรึกษา
๓	นายพิษณุ ชันติพงษ์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข				ที่ปรึกษา
๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑				ที่ปรึกษา
๕	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๑				ที่ปรึกษา
๖	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่				ที่ปรึกษา
๗	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ เชียงใหม่				ที่ปรึกษา
๘	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				ที่ปรึกษา
๙	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่				ที่ปรึกษา
๑๐	ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่				ที่ปรึกษา
๑๑	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๑				ที่ปรึกษา
๑๒	นายอร่าม ลีมิตรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนครพิงค์				ที่ปรึกษา
๑๓	นายสุธิต	คุณประดิษฐ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	โรงพยาบาลลำพูน	ประธาน กรรมการ
๑๔	นายปิยะพงษ์	จงรักษ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลน่าน	รองประธาน กรรมการ
๑๕	นายจตุชัย	มณีรัตน์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลนครพิงค์	รองประธาน กรรมการ
๑๖	นางพนิดา	คณาพันธ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลนครพิงค์	รองประธาน กรรมการ

๑๗	นายเต็มชัย	เต็มยิ่งยง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่	รองประธาน กรรมการ
๑๘	นางนงนุช	ภัทรอนันตนพ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐	รองประธาน กรรมการ
๑๙	นางสาวศศิธร	ศิริมหาราช	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลประสาท	กรรมการ
๒๐	นางสุวรรณหทัย	พัชรานุรักษ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	กรรมการ
๒๑	นางศุภักดิ์พิมล	ปาแปง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	กรรมการ
๒๒	นางสาวพัชนี	พัฒนกิจโกศล	เภสัชกร	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	กรรมการ
๒๓	นางสาวสุรีรักษ์	พิลา	นักวิชาการศึกษา	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	กรรมการ
๒๔	นางภิญญา	อิสรพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาล สวนปรุง	กรรมการ
๒๕	นางวัฒนา	โยธาใหญ่	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานป้องกันและ ควบคุมโรคที่ ๑๐	กรรมการ
๒๖	นางศรีเกษ	ธัญญาวินิชกุล	นักวิชาการสาธารณสุข. ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๒๗	นางจิปรานี	ยิ้มยวน	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๒๘	นายธีรวัฒน์	บุญตัน	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๒๙	นายวัชรินทร์	สุนทรลิมศิริ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๐	นางปัฐมาลักษณ์	เผือกผ่อง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๑	นางนงเยาว์	สุวรรณกันทา	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๒	นางโอบเอื้อ	หิรัญรัต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๓	นางกาญจนา	นวลแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๔	นางอ้อมใจ	สิทธิจำลอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๕	นางอัจฉราพร	อาจสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๖	นางธิดา	นามวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๗	นางสุพรรณ	วงศ์ตัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๘	นางสาวสุภาพร	ปรารมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๓๙	นางทัศนาวา	นิราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๔๐	นางสุดารัตน์	วรรณसार	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๔๑	นางนิตยา	พรหมเสนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลนครพิงค์	กรรมการ
๔๒	นางสาวจันทนา	จงพิพันธ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลฝาง	กรรมการ
๔๓	นางเกษร	กาญจนารัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา ล่าพูด)	สำนักงานสาธารณสุข	กรรมการ

๔๔	นางสาวอรพินธ์	ใจสุนทร	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุข ลำพูน	กรรมการ
๔๕	นางสุมาลี	ฉาน้อย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน	สำนักงานสาธารณสุข ลำพูน	กรรมการ
๔๖	นางสาววรรณมณี	ฆาณะสารวุฒิ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๔๗	นางรสริน	สมสมัย	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๔๘	นางรุจิรัตน์	โกศลศศิธร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๔๙	นพ. เผ่าพงษ์	สุนทร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๕๐	นางสาว ชยพร	เจริญพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๕๑	นางศิริโสภา	คำเครือ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๕๒	นางทองเหรียญ	มูลชีพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๕๓	นางอัญชลี	ศรีสุตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๕๔	นางวัฒนาพร	คำกัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๕๕	นางนุชนาฏ	ลีตระกูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๕๖	นางจันทร์ชต์	นาคทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำพูน	กรรมการ
๕๗	นางสาวทัศนีย์	ศรีจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุข ลำปาง	กรรมการ
๕๘	นางอรนุช	ดวงเปี้ย	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุข ลำปาง	กรรมการ
๕๙	นายสุวิทย์	พิชยาพันธ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๐	นายพัฒนพงศ์	เส็งพานิช	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๑	นายเกรียงศักดิ์	สาลีผล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๒	นายรวี	อศวกิติพงษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๓	นางวรลักษณ์	เอี่ยมสำอางค์	นายแพทย์ชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๔	นายนวรรตน์	วนาพันธ์พรกุล	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลเกาะคา	กรรมการ
๖๕	นางศศิธร	ศรีภูษณาพรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๖	นางศศิธร	ทุงแจ้	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๗	นางสาวกฤษณา	เครือคำหล่อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๘	นางวัลลิกา	แก้วสุริยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๖๙	นางสาววันเพ็ญ	ลีลาพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๗๐	นางวิไลวรรณ	จันทร์ชนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๗๑	นางลำดวน	ปัญญาบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๗๒	นางสาว บุศรา	ทัศนวิจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๗๓	นางฐิตินันท์	เวชอนรุักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๗๔	นางสาวศศิพันธ์	สุพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๗๕	นายคณาธิป	มุตเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่	กรรมการ

๗๖	นายสุรพันธ์	ศรีสง่า	นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่	กรรมการ
๗๗	นางไพรินทร์	เรืองจันทร์	นวก.สธ.ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่	กรรมการ
๗๘	นายพรชัย	ลี้มกมลทิพย์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๗๙	นายประการณ์	องอาจบุญ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๐	นางฐิติมา	ธรรมรงค์กุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๑	นางสาววิรัชณี	สุขวัฒนานนท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๒	นายปฐม	จักรบุตร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๓	นายสมศักดิ์	วันทนียวงศ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๔	นางพจนพร	โกสีย์ศิริกุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๕	นางอภัย	สีสด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๖	นางเฉลิมขวัญ	จินดาวนิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๗	นางสาว สมทรง	เค้าฝาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๘	นางทิพาพรรณ	คำห้าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๘๙	นางสรลรัตน์	หล้าคำมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๙๐	นางสาวศกลวรรณ	คำมาก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๙๑	นางสาวชื่นจิตต์	สมจิตต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๙๒	นางศศิธร	อินทุดม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๙๓	นางการะเกด	พันธุรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๙๔	นางวาสนา	มณีทิพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลสมเด็จพระ พระยุพราชเด่นชัย	กรรมการ
๙๕	นายสมจิตต์	ใจวิถิ	นวก.สธ.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน	กรรมการ
๙๖	นางสาวเฉลิมขวัญ	ชัตขจร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน	กรรมการ
๙๗	นางพรพิมล	หล้าปิงเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน	กรรมการ
๙๘	นางเสาวณีย์	ทินะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน	กรรมการ
๙๙	นางกิงดาว	โพธิ์สุยะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน	กรรมการ
๑๐๐	นางสรวงสุตา	ป้องแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน	กรรมการ

๑๐๑	นายสุรเดช	บุญยเวทย์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลเวียงสา	กรรมการ
๑๐๒	นางครามิณี	พิพัฒน์เวช	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๐๓	นายนิรัน	เสนาะเสียง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๐๔	นายวสันต์	แก้ววี	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๐๕	นายพรชัย	งามสิทธิฤกษ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๐๖	นายสุพจน์	ช่างเอกวงค์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๐๗	นางสาวกอบกุล	สุคนธวารินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๐๘	นางชูจิต	จันทร์อินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๐๙	นางพิศพรรณ	อุดมชาชน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๑๐	นางพรพิมล	หลวงปราบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๑๑	นางกชญา	ถาวรศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๑๒	นางเปรมลดา	มหายศนันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๑๓	นางกรณิการ์	ก้อนทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๑๔	นางชาลีรัตน์	ศิริรัตน์พิริยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๑๕	นางเดือนดี	มหายศนันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๑๖	นางอัญญา	เจริญศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๑๑๗	นางจรรยาพร	แก้วตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	กรรมการ
๑๑๘	นางปิยพร	ผดุงวงศ์	นวก.สธ.ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๑๙	นางพัทธยา	คมบาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๒๐	นายพรชัย	เตชะคุณากร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑๒๑	นายขจรศิลป์	ผ่องสวัสดิ์กุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑๒๒	นายไชยวัฒน์	ภูதியานันท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลเชียงคำ	กรรมการ
๑๒๓	นางสาวพรนภา	สุริยะไชย	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑๒๔	นายรัฐเขตต์	เอกอิสริยาภรณ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลเชียงคำ	กรรมการ
๑๒๕	นางสาวเรณู	บุญทา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑๒๖	นางประทุมพร	เพ็ญจริง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑๒๗	นางบุญพิชชา	พร้อมสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑๒๘	นางชุตินา	รักเหล่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑๒๙	นางจินดา	มณีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลพะเยา	กรรมการ
๑๓๐	นางนิลบล	ธรรมเขตต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงคำ	กรรมการ
๑๓๑	นางปทุมทิพย์	ปิ่นหย่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงคำ	กรรมการ
๑๓๒	นางอำนวย	เสนวรรณะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแม่ใจ	กรรมการ
๑๓๓	นางชนานุช	ชัยศิลป์บุญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย	กรรมการ

๑๓๔	นายจุลพงศ์	อจลพงศ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๓๕	นางสาวพัชรพร	เอ้า	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๓๖	นางสาวกาญจนา	ปรีติศรีพิพัฒน์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๓๗	นางกรรณิการ์	ไชสวัสดิ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๓๘	นางสาวจินตนา	อินดีะชุมภู	นายแพทย์ชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๓๙	นางสาว สุภภัทร	นันทเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๐	นางสุภาพร	อุตสาหะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๑	นางสาวบุญจมน	ชัยวางกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๒	นางอภัสสร	สารศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๓	นางพวงทิพย์	วิฒนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๔	นางวรางคณา	มหาพรหม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๕	นางพัทธนันท์	พุ่มแย้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๖	นางสาวศิริพันธุ์	ไพโรจน์รัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๗	นางมณฑนา	ผามั่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๘	นางอังคณา	โสภณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๔๙	นางทัศนีย์	ณ พิกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๕๐	นางอรอนงค์	คำไทย	นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กรรมการ
๑๕๑	นางสาววรรรณ	ถนอมเกียรติ	นวก.สธ.ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กรรมการ
๑๕๒	นายวรเชษฐ	.เตชะรักษ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ
๑๕๓	นางสาวอัจฉรา	าสุนันท์	นายแพทย์ชำนาญการ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ

๑๕๔	นางสาวทรรวรีก์	พิลัยเลิศ	นายแพทย์ชำนาญการ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ
๑๕๕	นายสุชิน	กันทาวงค์	นายแพทย์ชำนาญการ	โรงพยาบาลแม่สะเรียง	กรรมการ
๑๕๖	นางเสาวนิตย์	วงษ์ดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ
๑๕๗	นางฉัตรรา	มูลฟอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ
๑๕๘	นางศรีทุม	คำดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ
๑๕๙	นางสาวเปรมจิต	ประนันท์คำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ
๑๖๐	นางวราพร	อินธิสอน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	กรรมการ
๑๖๑	นางถนิมนันท์	ปิ่นล้อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลแม่สะเรียง	กรรมการ
๑๖๒	นายสุรพันธ์	แสงสว่าง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๖๓	นางสาวโชติรส	พันธ์พงษ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๖๔	นางรวิวรรณ	พงษ์เทพ	นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๖๕	นางเพ็ญจิตร์	งามณี	นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๖๖	นางอำนวยการศรี	.อกมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๖๗	นางพิมพ์ภากรณ์	พรหมใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๖๘	นางสาวสุทธิลักษณ์	ก้อนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๖๙	นางสาวกาญจนา	แซ่อึ้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๗๐	นางอัจฉรา	โรภาส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๗๑	นางพูนศรี	ทองสุระเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๗๒	นางสาวกนกพร	ฉันทราทิตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๗๓	นางพิมพ์นารา	เสียนนใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๗๔	นางดารุณีย์	ลิ้มตระกูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๗๕	นางพิมพ์ดวงใจ	ชัยชนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการ
๑๗๖	นางกฤษณา	กาเผือก	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	กรรมการและ เลขานุการ

๑๗๗	นางพิมพ์ภววรรณ	เขยยะตา	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗๘	นางทิวาพร	ผลวิณะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๑ และบริบทพื้นที่
๒. พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ ๑ ตามทิศทาง service plan ให้มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาระบบข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสำคัญด้านแม่และเด็ก
๔. กำกับติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
๕. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายคำณ ไชยศิริ)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข